

Thư cảm ơn của Soeur Françoise (Bị vẹo cột sống)

Nha Trang, ngày 9 tháng 8 năm 1989

Trân trọng kính gửi Bà thầy Cúc

Tôi là một bệnh nhân lưng khòm, cột sống bị vẹo như hình chữ S, xương chậu bị lệch, bên dơ, bên thấp đã mười năm nay.

Trước đây, tôi đã chạy chữa nhiều thầy, nhiều thuốc nam, bắc, thuốc tây rất nhiều và cả những loại thuốc mạnh nhất như Terneurine, Dectancyl, chích liều mạnh nhiều ngày nhưng chỉ giảm đau chứ không giải quyết được, ba thầy võ sư danh tiếng nhất và Bệnh viện T.T.C.H Trần Hưng Đạo chuyên về cột sống chữa 2 tháng.

Bệnh viện YHDT Thành phố Hồ Chí Minh chữa về thuốc nam 2 tháng.

Bệnh viện N.D G.Đ 2 tháng, chữa trị Đông tây kết hợp, châm cứu điện và nhiều thầy, nhiều thuốc khác nữa, thuốc bắc, thuốc nam nếu tính ra cũng trên 200 thang rồi. Nhưng đau vẫn còn đau và lưng mỗi ngày lại khòm nhiều hơn.

Nhưng bây giờ mới được thầy chữa trị cho một thời gian ngắn ngủi mà tôi đã có thể đứng thẳng được, lúc trước hai tay hai gậy, bây giờ không có gậy cũng có thể đứng được, bớt đau, tuy nhiên chưa hoàn toàn và chưa đứng lâu được, nhưng với phương pháp chữa trị mà do sáng kiến của thầy đã nghiên cứu ra đây, tôi hy vọng sẽ được bình phục hoàn toàn, tôi hết lòng biết ơn thầy và rất cảm phục tinh thần phục vụ cao độ của thầy, và có thể nói: Thầy đã quên đi chính mình mà chỉ lo phục vụ kẻ khác.

Kính thầy, bệnh nhân nào cũng vậy, khi bình phục thì việc trước hết họ muốn làm là đền đáp công ơn thầy bằng cách nào đây, và cũng nhiều lần, tôi đã dò hỏi những người thường được ở gần kề thầy, thì lần nào những người đó cũng chỉ trả lời một câu là Thầy không hề nhận một tặng vật nào của ai hết dầu lớn, dầu nhỏ Thầy không nhận đã đành, mà còn bị thầy la rầy nữa là khác.

Bây giờ thì tôi đã bỏ ý nghĩ đền ơn cho thầy bằng những món quà nào rồi, tôi không dám làm phiền cho thầy nữa, nhưng tôi nghĩ điều mà Thầy sẽ hài lòng là cầu nguyện ơn trên luôn ban cho Thầy những nghị lực mới, một tinh thần quảng bát mệnh mông, một sức mạnh phi thường để thầy hằng say phục vụ những con người khổ đau do bệnh tật hành hạ nơi thân xác cũng như tinh thần của họ.

SOEUR FANCOISE

Kính gửi: Thầy Lê Thị Thu Cúc

Số 423 đường 3/2, Quận 10, TP.HCM

Thưa thầy

Con không thể ngờ rằng chỉ trong một tháng thầy chữa trị cho con mà bệnh của con đã thuyên giảm hẳn. Trước đây chưa gặp được thầy bệnh của con sau khi chụp X quang các bác sĩ đã xác định là gai cột sống đôi L5-S1. Các BS cho biết là không chữa được, phải chịu đựng, biện pháp cuối cùng là giải phẫu khi thật sự cần thiết. Con hoàn toàn tuyệt vọng, nhiều lúc, con còn tự thấy không còn sức khỏe để làm việc và con đã có ý định xin thôi việc.

Nhờ Thầy, con có lại sức khỏe, và tiếp tục công tác một cách bình thường. Trong niềm hân hoan hôm nay, xin phép thầy cho con sơ lược hành trình chữa bệnh của con trong gần 5 năm qua.

Cuối tháng 12/1984 con bị đau lưng và tức ở dịch hoàn, con đi khám BS C ở Bệnh viện T.B rất nhiều lần không hết, rồi đến BS H Bệnh viện B.D 4 - 5 lần, BS V Bệnh viện B.D 10 lần, BS H ở Cầu Thị Nghè đều không thấy giảm.

Con chuyển qua châm cứu BS Nguyễn Trần C ở cư xá Bắc Hải 2 tháng, châm cứu thầy H ở y tế phường 10, quận Phú Nhuận cũng không hết. Đi thầy P.H Long Thành, rồi thầy Phạm C.S chuyên khoa thần kinh cột sống trước chợ Bà Chiểu (tổ chẩn trị Y học Dân tộc) chữa một tháng rưỡi, rồi đến Võ sư Nguyễn S, Cầu Bình Tiên.

Tất cả không mang lại kết quả gì, và bệnh ngày càng nặng hơn.

Con trở lại với Tây Y, đến BS K. Trung tâm C.T.C.H, BS cho chụp lại X quang và BS cho biết là không hết được.

Trong lúc con cực kỳ chán nản không còn mảy may chút hy vọng nào, thì con gặp một người bạn đã chỉ cho con tìm đến Thầy.

Khi con tìm đến Thầy bệnh của con gồm:

- Đau ngay thắt lưng, tê ở hai mông, tức ở dịch hoàn, tê đùi trái.

Một tháng chữa trị của thầy, các bệnh kể trên đã giảm hẳn.

Con nghĩ rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Thầy sẽ trị bệnh cho con hết hoàn toàn.

Trong sự vui mừng và tin tưởng, con xin cung kính gửi lên thầy lòng tri ân của con.

Ngày 1/11/1989

Đào Văn Lâm

Số 9/9 đường Mai Khôi, Phường 3, quận Tân Bình, TP.HCM